

**ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.38/39 อ่อนค่าจากวานนี้ ให้กรอบ 36.25-36.50 ติดตามตัวเลขค่าปลีกสหรัฐ**

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ต.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ อยู่ที่ 36.38/39 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.31 บาท/ดอลลาร์ ด้านสกุลเงินในภูมิภาคอ่อนค่า นักลงทุนยังถือครองดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.25 - 36.50 บาท/ดอลลาร์ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค. ของอียู และเยอรมนี

**\* ปัจจัยสำคัญ**

-เงินเยนอยู่ที่ 149.52/54 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.46 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0551/0555 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0535 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.276 บาท/ดอลลาร์

-"ไทย" ติดกลุ่มเสี่ยงเสียหายหนักจาก 3 เหตุปัจจัยกระหน่ำโลก ราคาน้ำมันสูง ดอลลาร์แข็งค่า ภูมิรัฐศาสตร์ไร้เสถียรภาพ "อินเดีย-อินโดนีเซีย" ส่อเค้าเสียหายหนักสุดในบรรดา ประเทศตลาดเกิดใหม่เอเชีย จากพิษสงครามอิสราเอล-ฮามาส "เฟทโก้" เกาะติดใกล้ชิด หวั่นลุกลามกระทบเงินเฟ้อ

-รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงมติ ครม.ที่เห็นชอบขยายเวลาวันพำนักให้นักท่องเที่ยวรัสเซียชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน จากเดิม 30 วัน เริ่มมีผลวันที่ 1 พ.ย.66-30 เม.ย.67 ว่า นักท่องเที่ยวรัสเซียเป็นตลาดระยะไกลที่เดินทางเข้าไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในช่วงปี 66 โดยมีระยะเวลาพำนักประมาณ 18 วัน และมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 73,171 บาทต่อคนต่อทริป ถึงแม้เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยแต่มีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีระยะเวลาการพำนักน้อยกว่าและอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 50,000 บาทต่อคนต่อทริป

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (16 ต.ค.) หลังจากนายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียคาดการณ์ว่า เฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (16 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำไว้หลังจากสัญญาทองคำทะยานขึ้นกว่า 3% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

-ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนอิสราเอลในวันพุธนี้ (18 ต.ค.) เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล และเพื่อสร้างความชัดเจนว่าอิสราเอลมีสิทธิที่จะปกป้องตนเอง หลังถูกกลุ่มฮามาสโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัว

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-นักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส โดยคาดว่ากองทัพอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซาในไม่ช้านี้ ขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯกล่าวว่า สหรัฐกำลังจับตามผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งดังกล่าว แต่ยังไม่เร็วเกินไปที่จะระบุว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ โดยจะขึ้นอยู่กับว่าความขัดแย้งจะลุกลามออกไปนอกอิสราเอลและฉนวนกาซาหรือไม่

-นักลงทุนจับตาประธานเฟดซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก (Economic Club of New York) ในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้